



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๗๘

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

จาริกไวกเป็นประวัติศาสตร์ สภามหาวิทยาลัย ความดันขึ้น ถกเครียด ประเด็นการประชุมสภาที่ลุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายฯ นายกสภาฯ ตั้งกรรมการฝ่ายกฎหมายหาคำตอบ

สภามหาวิทยาลัยฯ ประชุมครั้งล่าสุด เมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา **ความเครียดพุ่งกระชูด** เมื่อผู้เสียหายจากการประชุมยื่นเอกสารต่อนายกสภา ขอคำชี้แจงหลายประเด็นเกรงสภาฯ และมหาวิทยาลัยจะลุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และให้เป็นอุทาหรณ์ต่อกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่จะต้องจัดการสรรหาเลือกตั้งสำคัญๆ คราวต่อไป นายกสภาตั้งกรรมการ ๓ คน ไปดำเนินการหาคำตอบในประเด็น **กรรมการสรรหาที่วางตนไม่เป็นกลาง และเข้าร่วมประชุม** ตลอดจน**บัตรเลือกตั้ง**ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญหายไป ไม่สามารถขอดูได้

ผศ.สมบัติ พรหมเสน กรรมการสภาฯ ผู้แทนผู้บริหาร เปิดเผยว่า การประชุมสภาฯ ครั้งล่าสุดเมื่อ ๒๙ ก.ย.ที่ผ่านมา **นายกสภาฯ**ได้อนุญาตให้ **รศ.สุรชัย ขวัญเมือง** ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งได้ยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานต่อนายกสภาฯ ในประเด็นที่มีการประชุมสภาเมื่อ ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวาระสำคัญยิ่ง เพราะมีการเลือกอธิการบดีของมหาวิทยาลัย มีหลายประเด็นที่ลุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย หากมีคนนำไปฟ้องร้องต่อศาลปกครอง จะเกิดปัญหาต่อสภาฯและมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน / **นายกสภาฯ**พิจารณาแล้ว จึงอนุญาตให้นำเสนอต่อสภาฯ ในวาระสืบเนื่องซึ่งมีกรรมการสภาฯพร้อมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ได้ร่วมกันฟังในที่ประชุมพร้อมกัน

ผศ.สมบัติ ชี้แจงสรุปว่า ประเด็นสำคัญที่ **รศ.สุรชัย** นำเสนอ คือการประชุมสภาฯที่**มิได้เป็นไปตามข้อบังคับ**ของการประชุม กลายเป็น**การประชุมลับ**ไปโดยปริยาย ทั้งๆ ที่เจตนารมย์มิได้เป็นเช่นนั้น แต่สถานการณ์และบรรยากาศแวดล้อมทำให้เป็นไป การประชุมลับทำให้มีผลกระทบหลายประการ ผู้ได้รับผลกระทบ จึงอาจนำไปฟ้องร้องว่าเป็นการประชุมโดยมิชอบ และจะทำให้มติที่ประชุมมิชอบไปด้วย ประเด็นนี้จึงต้องกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง **ระมัดระวังอย่างยิ่ง**ที่จะต้องศึกษาและดำเนินการอย่างรอบคอบในคราวต่อไปด้วย ประเด็นดังกล่าวนี้ **นายกสภาฯและอธิการบดี** ได้กล่าวขอภัยต่อผู้นำเสนอและต่อสภาฯด้วย

ประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ **รศ.สุรชัย** นำเสนอพร้อมทั้งอธิบายประกอบหลักฐานก็คือ ประเด็นที่กรรมการสรรหาอธิการบดี ซึ่งสภาฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการตัวแทนคณาจารย์ และเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นกรรมการสภาฯ ด้วย วางตนไม่เป็นกลาง กระทำการชัดแจ้งเป็นหัวคะแนนในการหาเสียง หลายวิธี รวมทั้งใช้เฟสบุ๊คซึ่งเป็นสื่อสาธารณะ ปรากฏเป็นเอกสารชัดเจนในการเชิญหรือสนับสนุนผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง จนกระทั่งมีการเตือนกันในกรรมการสรรหาโดยประธานกรรมการแล้ว สิ่งเหล่านี้อาจทำได้หากเป็นอาจารย์หรือข้าราชการ, บุคลากร**โดยทั่วไป** แต่คนที่**เป็นเจ้าหน้าที่, กรรมการ หรือผู้มีส่วนได้เสียจะเข้าร่วมประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวไม่ได้** ประเด็นดังกล่าวนี้จึงเข้าข่ายขัดมาตรา ๑๖ แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ หากมีการไปฟ้องร้องจะเป็นประเด็นหลัก

ที่มีมติของสภาและมหาวิทยาลัยจะเสียหายอย่างยิ่ง ประเด็นดังกล่าวนี้ จึงเป็นอุทธรณ์แก่กรรมการทุกกรรมการ, สภา, หรือองค์กรใดๆ ที่มีการประชุมพิจารณาทางปกครอง ซึ่งจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งและเป็นปัญหาอยู่ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งจนทุกวันนี้ ประเด็นคำถามก็คือ ผู้เสนอถามว่าสภาฯ จะดำเนินการในกรณีนี้อย่างไร? **เรื่องนี้นายสภา**ได้แต่งตั้งให้**ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ ไบไม้, ดร.อธิปัตย์ คลีสุนทร และคุณโอบาส เขียววิชัย** กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการดำเนินการเพื่อหาคำตอบโดยเร็ว

ในท้ายที่สุด **รศ.สุรัชย์** ได้แสดงเจตนาตีโต้สภาว่า “กระผมในฐานะที่เป็นผู้ได้รับความเสียหาย และอยู่ในฐานะที่จะร้องต่อศาลปกครองเพื่อขอความคุ้มครองจากการมีมติของสภามหาวิทยาลัยได้ แต่กระผมยังไม่กระทำในขณะนี้เพราะไม่ต้องการที่จะทำลายมหาวิทยาลัย ซึ่งกระผมมีส่วนช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ให้มีปัญหาซึ่งจะทำให้บุคลากรเกิดความแตกแยกถูกแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ ขาดความสามัคคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีการเปลี่ยนผู้รักษาการอธิการบดีทุก ๖ เดือน เหมือนบางมหาวิทยาลัยที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีเลย ดังนั้นกระผมจึงนำเสนอ สภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาข้อกล่าวหาของกระผมใน ๒ ประเด็นดังกล่าว ถ้ามีความเห็นด้วยก็ต้องช่วยกันระมัดระวังเพื่อจะได้ไม่ลุ่่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดข้อกฎหมายต่อไป ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นสถาบันอุดมศึกษา เป็นที่จับจ้องของสังคมโดยรอบด้าน การดำเนินการในลักษณะนี้ควรจะมีโปร่งใสเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมและเป็นบรรทัดฐานสำหรับการเลือกอธิการบดีในครั้งต่อไป”

ขอเชิญ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ หน่วย มรพส. เลือกผู้แทน พุทธที่ ๓ ต.ค.นี้

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ประกาศรับสมัคร**ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิชณูโลก จำกัด** ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ นั้น ปรากฏว่า มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิชณูโลก จำกัด จำนวน ๒๙ ราย ดังนั้น จึงขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ลงคะแนนเลือกตั้ง ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ในวันที่**พุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕** ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยแยกเป็น

-ส่วนทะเลแก้ว ลงคะแนนเสียง ณ **ห้องกองบริหารงานบุคคล ชั้น ๒ อาคารที่พิชณู ส่วนทะเลแก้ว** ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ฯ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ข้าราชการพลเรือน พนักงาน-คนงานที่ปฏิบัติงาน ณ ส่วนทะเลแก้ว

-ส่วนวังจันทร์ ลงคะแนนเสียง ณ **ห้องสำนักงานอธิการบดี** ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ฯ สังกัดคณะครุศาสตร์ พนักงาน - คนงานที่ปฏิบัติงาน ณ ส่วนวังจันทร์และส่วนสนามบิน

สมาชิกสหกรณ์ฯ จะได้รับเงินตอบแทนในการออกเสียงฯ จำนวนคนละ ๕๐๐ บาท

▶▶ ในช่วงระหว่างวันที่ **๑ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕** มหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๕ ของนักศึกษาภาคปกติ ดังนั้น จึงขอให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านส่งผลการสอบของนักศึกษาสาขาต่างๆ ที่จะสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ส่วนสาขาวิชาอื่นที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา **ขอให้ส่งผลการสอบ (เกรด) ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕**

▶▶ **ข่าวสารศรีพิบูลฯ** จะดำเนินการผลิตจดหมายข่าวศรีพิบูลรายวัน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ จนถึงวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ (**๙ ตุลาคม ๒๕๕๕**) ดังนั้น หากคณะ หน่วยงาน หรืออาจารย์ท่านใด ที่มีความประสงค์จะเผยแพร่ข่าวสาร บทความ หรือกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ขอความกรุณาติดต่อส่งข้อมูล **ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕** ส่วนการเผยแพร่ทางสื่ออื่นๆ ในช่วงปิดภาคเรียน เช่น รายการพิบูลทัศน์ วารสารศรีพิบูล หรือการประสานงานเผยแพร่ทางสื่อมวลชน ยังคงดำเนินการตามปกติ สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ **งานประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารที่พิชณู มรพส. ส่วนทะเลแก้ว** หรือทาง e-mail : kai.viyada@hotmail.com โทร ๐-๕๕๒๖-๗๐๐๐ เบอร์ภายใน ๙๑๓๕